



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ศรีสะเกษ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ			
			ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ความ สามารถที่ใช้ เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	๐๐๑	นางสาวธัญจิรา เรืองพานิชภิบาล	๘๑.๐๐	๗๕.๐๐	๘๓.๒๐	๗๙.๗๓

๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๑.๑ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ใช้ได้จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน

๑.๒ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรอง
ให้ยกเลิก

๒. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จะรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งจากบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ภายใน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไพฑูรย์ อักโข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง